

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 2353/ĐLKH- P5
V/v giải trình ngoại trừ của Công ty
kiểm toán trong Báo cáo tài chính
soát xét 6 tháng đầu năm 2015

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa có ý kiến về ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trong Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

Theo Quyết định số 3600/QĐ-EVNCP ngày 24/09/2010 về việc ban hành quy định quản lý và quyết toán vốn sửa chữa lớn trong Tổng Công ty Điện lực Miền Trung: Chi phí sửa chữa lớn là chi phí thực tế cho công việc sửa chữa, thay thế phụ tùng, thiết bị nhằm khôi phục năng lực và tính năng kỹ thuật của TSCĐ. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được hạch toán vào chi phí trong năm theo số thực phát sinh, nếu lỗ thì phân bổ một phần cho năm tiếp sau nhưng không quá hai năm tài chính. Chi phí sửa chữa lớn đối với TSCĐ đặc thù có tính chất theo chu kỳ thì được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán được duyệt vào chi phí sản xuất kinh doanh. Khi thực hiện sửa chữa lớn, nếu số thực chi lớn hơn số trích trước, phần chênh lệch được hạch toán vào chi phí, nếu số thực chi nhỏ hơn số trích trước thì hạch toán giảm chi phí trong năm.

Công ty CP Điện lực Khánh Hòa là công ty đại chúng, có niêm yết trên thị trường chứng khoán nên phải thực hiện báo cáo soát xét bán niên, tất cả các nghiệp vụ theo quy định của Bộ Tài Chính được thực hiện vào cuối năm như: Đánh giá chênh lệch tỷ giá, dự phòng trợ cấp mất việc làm, dự phòng giảm giá các khoản thu, trích trước sửa chữa lớn... đều phải thực hiện tương ứng cho kỳ báo cáo bán niên. Trích trước sửa chữa lớn được hạch toán tương tự ở tất cả các năm theo quy định của Tổng Công ty.

Để tình hình sản xuất kinh doanh không biến động lớn vào 6 tháng cuối năm, Công ty đã trích trước vào giá thành 6 tháng đầu năm 2015 13,9 tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn và chi phí thay thế công tơ điện tử theo quyết định phê

duyệt chi phí thay thế công tơ điện tử và kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2015.

Công ty kính báo để Quý Sở và Quý Ủy ban được biết.
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TKCT;
- Lưu VT, P5.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cao Ký